



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนด นั้น การรับสมัครและการเสนอชื่อได้สิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จากรุวรรณ สิงห์ม่วง
๒. อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฟารรัตน์มณี

ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

๑. นำส่งเอกสารการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (จำนวนไม่เกิน ๒๐ หน้า โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์) จำนวน ๖ ชุด สำหรับคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๓๖ ชุด ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงนามกำกับ ณ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในรูปของ Power Point โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมรับฟังและร่วมเสนอประเด็นซักถามผ่านคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

๓. ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ภายหลังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสร็จสิ้นแล้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารราชชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา